



จดหมายข่าว

# พระวารุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY



ผลิตโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043-722118-9, 043-713080-9 www.rmu.ac.th

ปีที่ 47 ฉบับที่ 024 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 12 เดือน กันยายน พุทธศักราช 2562

## มรม. จัดอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา “น้องเลี้ยง” ครั้งที่ 1 หลักสูตร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ห้องประชุมวิญญูควานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในสถาบันอุดมศึกษา “น้องเลี้ยง” ครั้งที่ 1 หลักสูตร “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา” ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้โครงการพี่เลี้ยงของหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นน้องเลี้ยง ซึ่งในการจัดอบรมดังกล่าวมีบุคลากร อาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมจำนวนกว่า 70 คน โดยกิจกรรมภายในงาน ได้จัดการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การยกเว้นค่าขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการบรรยายเกี่ยวกับ ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา โดยคุณปิยมาศ มหาบุญญานนท์ ผู้แทนสิทธิบัตร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ด้านต่างๆ อาทิ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิบัตรออกแบบ ลิขสิทธิ์ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อาจารย์ นักวิจัย ในการยกเว้นค่าขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร



## มรม.ร่วมกับเทศบาลฯ จัดโครงการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและสถานศึกษา

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 ผศ.ดร.ไชยยันต์ สุกุลไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคาม สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและสถานศึกษา โดยมีนายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม กล่าวรายงาน และมีนายประภาส ปาตะสานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายวีรวัฒน์ ภูทะวัง หัวหน้ากลุ่มงานเวชศึกษาป้องกัน นายชัยรัก สุทธิพันธ์ หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 มหาสารคาม นางจิระกุล ปะมา รักษาการผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และอาจารย์กริช สีนุศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและสถานศึกษาร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ อาคารพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



## “คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร” เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34) ได้รับเกียรติจากท่านร้อยตำรวจเอกบุญเลิศ ชมภูวิเศษ รอง สว.กก.๓ ปฏิบัติราชการงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด และคณะ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร” เสริมสร้างจิตสำนึก และรณรงค์ให้นักศึกษาเคารพกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ปัจจุบันเด็กและเยาวชนจำนวนมาก มีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานศึกษาด้วยตนเอง ในรูปแบบต่างๆ ทั้งเดินเท้า ขี่รถจักรยาน โดยสารรถประจำทาง ซึ่งล้วนแต่มีความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนด้วยกันทั้งสิ้น และที่มีความนิยมมาก และเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุสูงก็คือ ขี่ขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปยังสถานศึกษา ซึ่งบางคนมีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ เช่น ขาดประสบการณ์และทักษะในการขับขี่ ประมาท ขอบความเสียว คิดว่าตัวเองเก่ง ขอบขี่เร็วด้วยความคะนองตามวัย ไม่รู้ว่าสิ่งใดเป็นอันตราย เพื่อนๆ เมาแล้วขับ ไม่เคารพกฎจราจร ขาดจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ไม่ใส่ใจในความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทาง พฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในวัยกำลังศึกษา มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ขับขี่ในช่วงอายุอื่น

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เห็นความสำคัญจึงได้จัดโครงการให้ความรู้แก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำไปปฏิบัติขณะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนและเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับเด็กและเยาวชน เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ มีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย และเพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครอง บุคคลแวดล้อมเด็กและเยาวชน ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องปลอดภัย



## วจ. มอบเงินรางวัลสำหรับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผศ.ดร.เขมิกา แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีมอบเงินรางวัลสำหรับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ โดยมีทีมนักศึกษาเข้ารับเงินสนับสนุนจำนวน 5 ทีม ประกอบด้วย 1) สาขาวิชาการตลาด ผลงานบทความวิจัยการนำเสนอแบบบรรยายดีเด่น เรื่อง แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การสร้างรายได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มสตรีทอผ้าฝ้าย ต.มิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ระดับดีเด่น เงินสนับสนุน 2,000 บาท 2) สาขาวิชาการตลาด ผลงานบทความวิจัยการนำเสนอแบบบรรยายดีเด่น เรื่อง แนวทางการพัฒนากลยุทธ์เทคนิคการขายของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านท่าตูม ต.ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม ระดับดีเด่น เงินสนับสนุน 2,000 บาท 3) สาขาวิชาการตลาด ผลงานการแข่งขันทักษะวิชาการ "แม่ครัวโครมิตร์แท้ โชห่วย" ระดับภูมิภาค ได้รับรางวัลชนะเลิศ (3,000 บาท) รองชนะเลิศอันดับ 1 (2,000 บาท) รองชนะเลิศอันดับ 2 (1,000 บาท) อาจารย์ผู้ควบคุมทีม (1,500 บาท) รวมเงินสนับสนุน 7,500 บาท 4) สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผลงานการแข่งขันการจัดดอกไม้ตกแต่งล็อบบี้โรงแรม กิจกรรม “FMS NRRU OPEN HOUSE 2019” เปิดบ้านวิทยาการจัดการฯ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 นครราชสีมา ระดับอุดมศึกษา ระดับชาติ (จ.นครราชสีมา) ชื่อผลงาน ดอกไม้ของแผ่นดิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสนับสนุน 3,000 บาท และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1,500 บาท 5) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผลงานการประกวดแผนธุรกิจ Comm Arts Startup 2019 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินสนับสนุน 1,000 บาท อาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1,000 บาท ผลงานการประกวด E SAN Comm Art Stra Talent 2019 รางวัลดีเยี่ยม 2,000 บาท

